

รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทาง/ปรับปรุง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

ตัวชี้วัด	คะแนน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
E1 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาไม่น้อยเพียงใด	84.64	คณบดี มีนโยบายให้บุคลากรทุกคนเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานพร้อมระยะเวลาการดำเนินงาน ในทุกพันธกิจหลักของคณะฯ	หัวหน้าสำนักงาน	ต.ค.2566 – ก.ย.2567
E5 หน่วยงานมีการทำงานหรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวมมากขึ้นเพียงใด	84.64	ผู้บริหารคณะฯ มีนโยบายการนำองค์ความรู้ด้านวิชาการลงสู่ชุมชน และสร้างชุมชนให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน พร้อมทั้งคณะฯ ได้จัดการเกษตรกรรมลงในหลักสูตร Non-degree เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดรายได้และความมั่นคงทางอาชีพ	คณบดี รองคณบดีฯ ประธานหลักสูตร หัวหน้าสำนักงาน	ต.ค.2566 – ก.ย.2567
E7 หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	83.21	คณะฯ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพื่อบุคคลภายนอกได้รับรู้ เช่น เว็บไซต์คณะฯ Facebook ซึ่งได้รับการเข้าชมมากที่สุดโดย เพราะคณะฯ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรให้บุคลากรภายนอกหรือผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร เช่น คณะฯ มีคลังความรู้ ที่สามารถค้นหาข้อมูลได้ในเว็บไซต์คณะฯ	คณบดี รองคณบดีฯ	ต.ค.2566 – ก.ย.2567
E9 หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	81.79	ผู้รับบริการสามารถสอบถามข้อมูลด้านการเกษตรหรือต้องการรับคำปรึกษา สามารถสอบถามได้ตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ ทั้งนี้ผู้รับบริการส่วนมากจะดำเนินการสอบถามไปยังอาจารย์โดยตรง และติดต่อทาง	คณบดี รองคณบดีฯ ประธานหลักสูตร หัวหน้าสำนักงาน	ต.ค.2566 – ก.ย.2567

ตัวชี้วัด	คะแนน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
		ช่องทางโทรศัพท์ของคณะฯ และกล่องข้อความใน facebook		
E11 การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	81.79	คณะฯ จัดการประกวดด้านการให้บริการแก่นิสิตและบุคคลอื่น เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการให้การบริการที่ดีมากยิ่งขึ้น	หัวหน้าสำนักงาน	ต.ค.2566 – ก.ย.2567
E14 หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มาน้อยเพียงใด	80.36	คณะฯ เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเกษตรสมัยใหม่ วท.ม. สาขาวิชาเกษตรสมัยใหม่ และ ปร.ด.สาขาวิชาเกษตรสมัยใหม่	คณบดี ประธานหลักสูตร หัวหน้าสำนักงาน	ต.ค.2566 – ก.ย.2567